

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิदनัดชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุน S-PFI 3M1, S-PFI 3M3, S-PFI 3M4, S-PFI 3M5 และ S-PFI 6M6 (“กองทุนฯ”)

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<ul style="list-style-type: none">ตามที่บริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าคดี กรณีที่บริษัทได้รับสำเนาคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 เป็นคดีหมายเลขดำที่ มย ถ1 /2566ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 จากทนายความผู้รับผิดชอบคดี ว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ศาลได้นัดไต่สวนคำร้อง โดยผู้ร้องทราบนัดแล้วไม่มาศาลตามกำหนด ศาลจึงสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความนั้นในวันนี้ ทนายความผู้รับผิดชอบคดี ได้แจ้งต่อบริษัทว่า ได้รับอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นของนายพีระยุทธ รุจิเกียรติขจร (ผู้ร้อง) ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นโดยวิธีปิดหมาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้<ul style="list-style-type: none">ผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลชั้นต้นผู้ร้องอ้างว่า แม้ผู้ร้องไม่ได้นำพยานหลักฐานเข้าสืบให้ได้ความตามคำร้อง เนื่องจากผู้ร้องไม่มาศาล แต่เมื่อโจทก์ จำเลยและเจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่นำพยานหลักฐานเข้าสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงย่อมเป็นไปตามคำร้องของผู้ร้อง	<ul style="list-style-type: none">อยู่ระหว่างการหารือกับทนายความเพื่อจัดทำคำแก้อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุน และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการอย่างดีที่สุดภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และลูกค้าทุกราย โดยบริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<p>○ ผู้ร้องขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินแปลงที่ 44 ที่ดินโฉนดเลขที่ 33915 เลขที่ดิน 781 ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร</p> <p>ทั้งนี้ จะต้องยื่นแก้อุทธรณ์ต้องยื่นภายใน 30 วันนับแต่วันปิดหมาย ฉะนั้น ครบกำหนดยื่นแก้อุทธรณ์ คือ วันที่ 21 สิงหาคม 2566</p>	

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆในอดีต ได้จากการรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท